

**Nhà thầu phụ:**  
**CT TNHH TPSC (VIỆT NAM)**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~1911/2021~~/TPSC-CV

Khánh Hòa, ngày 29 tháng 11 năm 2021

V/v đề nghị tuyển người lao động  
Việt Nam vào các vị trí công việc dự  
kiến tuyển người lao động nước ngoài

**Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa**  
**Sở Lao Động - Thương Binh và Xã Hội Tỉnh Khánh Hòa**

Nhà thầu phụ:

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH TPSC (VIỆT NAM)

Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH một thành viên.

Tổng số lao động đang làm việc tại doanh nghiệp: 20 người

Trong đó số lao động nước ngoài đang làm việc: 3 người

Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 10-04, tầng 10, số 44B phố Lý Thường Kiệt,  
Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Mã số thuế: 010 653 7965 đăng ký tại Cục thuế Hà Nội

Điện thoại: 024.3936 4051/02 Fax: 024.3936 4053

Email: [lemaichi@tpsc-vn.com](mailto:lemaichi@tpsc-vn.com)

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0106537965 Do Sở Kế hoạch và  
Đầu tư Hà Nội cấp đổi ngày 11/12/2020, theo GCNĐT số 011043002299 do UBND  
Thành phố Hà Nội cấp ngày 06/05/2014

Giấy chứng nhận đầu tư số: 011043002299 do UBND thành phố Hà Nội cấp  
ngày 06/5/2014. Thời hạn: 6/5/2014 – 6/5/2024

Giấy phép hoạt động kinh doanh số: 110/QĐ-HĐXD-DN. Cơ quan cấp : Bộ  
Xây Dựng, cấp ngày 18/12/2018.

Lĩnh vực kinh doanh/hoạt động chính: thi công lắp dựng và lắp đặt.

Hợp đồng thầu: Hợp đồng số CNTHCXXVH10027, ngày 26/2/2020 v/v Thi  
công lắp đặt và cung cấp vật tư cơ khí cho Dự án Nhà máy Nhiệt điện BOT Vân  
Phong 1. Thời gian thực hiện Hợp đồng từ tháng 4/2021-12/2023 (đính kèm).

Người nộp hồ sơ của doanh nghiệp để liên hệ khi cần thiết: Nguyễn Trần Khánh Hiệp. Điện thoại: 097 590 9249. Email: [info@kbiz.com.vn](mailto:info@kbiz.com.vn)

Địa chỉ nhận kết quả: 16A Lê Quý Đôn, Phường Phước Tiến, Thành Phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Để thực hiện gói thầu Lắp đặt cụm turbine máy phát và thiết bị phụ trợ cho Dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Vân Phong 1, Khu kinh tế Vân phong, xã Ninh Phước, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, nhà thầu đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài như sau:

### **1. Vị trí công việc 1: lao động kỹ thuật**

- Chức danh: Quản đốc phụ trách hệ thống điện điều khiển C&I (hệ thống điện điều khiển và tự động hóa)

- Số lượng: 1 lao động

- Mức lương: 5.000 USD/tháng

- Hình thức làm việc: Tham gia thực hiện các gói thầu, dự án tại Việt Nam.

- Địa điểm làm việc: Tại dự án Nhà máy Nhiệt điện BOT Vân Phong 1, Khu kinh tế Vân Phong, xã Ninh Phước, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Mô tả vị trí công việc: Trực tiếp lắp đặt, thiết lập hệ thống điều khiển và tự động hóa của Nhà máy nhiệt điện; Xây dựng quy trình vận hành, quản lý kỹ thuật và bảo trì các thiết bị giám sát, điều khiển hệ thống kỹ thuật. Bảo đảm hoạt động ổn định, hiệu quả, an toàn, chính xác cho hệ thống máy phát điện tại Nhà máy nhiệt điện BOT Vân Phong 1; trực tiếp làm việc với đội ngũ chuyên gia quốc tế của Dự án; Tham gia hỗ trợ vận hành thử và bàn giao cho đối tác sau khi hoàn thành, nghiệm thu.

Yêu cầu nhân sự:

+ Có kiến thức và kỹ năng chuyên môn, chuyên sâu về thiết kế, lắp đặt, khai thác, vận hành, sử dụng, bảo trì các thiết bị điện, điện điều khiển và tự động hóa; hệ thống truyền động điện; hệ thống đo lường thông minh.

+ Được đào tạo chuyên ngành về kỹ thuật điện, điện công nghiệp. Có hiểu biết chuyên sâu về máy biến áp, máy phát điện, hệ thống điều khiển tự động sử dụng cho nhà máy điện...

+ Có kỹ năng quản lý và kinh nghiệm tổ chức thi công lắp đặt hệ thống điều khiển và tự động hóa cho các nhà máy nhiệt điện. Có kinh nghiệm lập kế hoạch vật tư, phụ tùng cho công tác bảo trì thường xuyên, bảo trì ngăn ngừa, bảo dưỡng định kỳ. Đã làm việc ở vị trí quản lý tương tự cho ít nhất 2 dự án nhà máy nhiệt điện;

+ Có kinh nghiệm làm việc trong các Dự án ở nước ngoài, có sự tham gia của nhiều nhân sự quốc tế. Có kinh nghiệm ít nhất 5 năm trực tiếp lắp đặt và bảo trì hệ thống điện và tự động hóa tại các nhà máy nhiệt điện có quy mô tương tự.

+ Thông thạo tiếng Nhật và tiếng Anh chuyên ngành kỹ thuật để phối hợp làm việc trực tiếp với các chuyên gia quốc tế, nhà thầu và chủ đầu tư.

## **2. Vị trí công việc 2: lao động kỹ thuật**

- Chức danh công việc: Đội trưởng cơ điện

- Số lượng : 1 lao động

- Mức lương: 5.000 USD/tháng

- Hình thức làm việc: Tham gia thực hiện các gói thầu, dự án tại Việt Nam.

- Địa điểm làm việc: Tại dự án Nhà máy Nhiệt điện BOT Vân Phong 1, Khu kinh tế Vân Phong, xã Ninh Phước, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Mô tả vị trí công việc: Trực tiếp thực hiện thi công lắp đặt turbine nhiệt và hệ thống máy phát điện tại Nhà máy nhiệt điện BOT Vân Phong 1; Tham gia hỗ trợ vận hành thử và bàn giao cho đối tác sau khi hoàn thành, nghiệm thu.

Yêu cầu nhân sự:

+ Có năng lực chuyên môn và kiến thức chuyên sâu về cơ khí chế tạo và kỹ thuật điện liên quan đến hệ thống phát điện bằng turbine nhiệt. Chịu trách nhiệm trực tiếp thực hiện việc lắp dựng theo đúng thiết kế cùng với đội ngũ chuyên gia quốc tế của Dự án;

+ Có kỹ năng quản lý và kinh nghiệm tổ chức thi công lắp đặt thiết bị cho các nhà máy nhiệt điện. Đã làm việc ở vị trí quản lý tương tự cho ít nhất 2 dự án nhà máy nhiệt điện;

+ Có kinh nghiệm làm việc trong các Dự án ở nước ngoài, có sự tham gia của nhiều nhân sự quốc tế. Có kinh nghiệm ít nhất 5 năm trực tiếp lắp đặt thiết bị turbine nhiệt điện tại nhà máy có quy mô tương tự.

+ Thông thạo tiếng Nhật và tiếng Anh chuyên ngành kỹ thuật để phối hợp làm việc trực tiếp với các chuyên gia quốc tế, nhà thầu và chủ đầu tư.

## **3. Lý do sử dụng người lao động nước ngoài**

*Thứ nhất:* Thực hiện theo quy trình tuyển dụng lao động, công ty đã tích cực phối hợp cùng với Trung tâm Dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tham gia các phiên Giao dịch việc làm để tuyển dụng lao động, đồng thời đăng tải thông tin tuyển dụng của công ty lên các phương tiện thông tin để người lao động

có nhu cầu tìm kiếm việc làm được biết và đăng ký. Tuy nhiên cho đến nay, công ty vẫn chưa tuyển được lao động phù hợp, đáp ứng được yêu cầu của chủ đầu tư đưa ra.

*Thứ hai:* Công tác lắp đặt thiết bị cho Nhà máy nhiệt điện, ngoài các yêu cầu kỹ thuật chuyên sâu và kinh nghiệm chuyên ngành, còn đòi hỏi nhân sự phải có ngoại ngữ tốt. Đối với Dự án này, thì chuyên gia buộc phải thông thạo tiếng Nhật và tiếng Anh chuyên ngành vì toàn bộ bản vẽ kỹ thuật, trang thiết bị và chuyên gia tư vấn kỹ thuật phần lớn đều đến từ Nhật Bản. Đây là trở ngại lớn nhất làm cho Dự án không tuyển chọn được lao động trong nước cho đến nay.

- Lý do không tuyển người Việt Nam vào vị trí dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài:

Công trình Nhà máy Nhiệt điện BOT Vân Phong 1, do Tập đoàn Sumitomo Corporation (Nhật Bản) trực tiếp đầu tư, xây dựng, vận hành và sau đó chuyển giao cho phía Việt Nam theo hình thức BOT. Công trình hiện đang được thi công bởi nhiều nhà thầu phụ đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Các máy móc, thiết bị chính và công nghệ của Nhà máy đều nhập khẩu từ nước ngoài, trong đó chủ yếu từ Nhật Bản. Nhiệm vụ lắp đặt turbine và máy phát điện là một công đoạn hết sức quan trọng, vì vậy để hoàn thành nhiệm vụ này Công ty TPSC (Việt Nam) cần phải tuyển dụng những chuyên gia quốc tế giỏi và có kinh nghiệm làm việc cho các dự án nhiệt điện tương tự ở nước ngoài để đảm bảo việc lắp dựng được thực hiện an toàn, chính xác, đúng kỹ thuật và đúng kế hoạch tiến độ.

#### **4. Đề xuất, kiến nghị**

Là Nhà thầu phụ tham gia Dự án Nhiệt điện BOT Vân Phong 1, đồng thời cũng là nhà đầu tư Nhật Bản tại Việt Nam từ năm 2014, chúng tôi nhận thức rất rõ khó khăn về nguồn nhân lực khi đầu tư tại Việt Nam và thực hiện Hợp đồng xây lắp hệ thống tuourbin và máy phát điện cho Nhà máy Nhiệt điện BOT Vân Phong 1, một dự án lớn có tầm cỡ quốc gia. Với trọng trách rất lớn như vậy, chúng tôi rất lo lắng về việc tuyển dụng nhân sự cho Dự án. Từ tháng 9/2021, chúng tôi đã liên hệ với Trung tâm xúc tiến việc làm để đăng ký tuyển dụng, nhưng kết quả vẫn không có ứng viên phù hợp. Tham khảo báo cáo đính kèm.

Nay, bằng văn bản này một lần nữa, chúng tôi kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các cơ quan, tổ chức có liên quan giới thiệu, cung ứng người lao động Việt Nam cho Nhà thầu phụ - Công ty TNHH TPSC (Việt Nam) theo các vị trí công việc nêu trên. Trong trường hợp vẫn không tuyển dụng được, kính đề nghị quý cấp chấp thuận cho Nhà thầu phụ- Công ty TNHH TPSC (Việt Nam) được tuyển dụng lao động nước ngoài tại các vị trí công việc nêu trên. Hiện tại tiến độ trên công trường đang rất khẩn trương, việc lắp ráp tổ máy phát điện số 2 do TPSC (Việt nam)

thực hiện đã bắt đầu tiến hành. Vì vậy đề hỗ trợ cho công tác lắp đặt thiết bị kịp tiến độ, đúng yêu cầu kỹ thuật, an toàn, chính xác, chúng tôi kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa xem xét, thẩm định và chấp thuận.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu TPSC-V;

**ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP**

Tổng giám đốc



TỔNG GIÁM ĐỐC  
MASANOBU ABE

Văn bản đính kèm

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0106537965
- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số 9801141156 cấp lần đầu ngày 6/5/2014, cấp thay đổi lần 2 ngày 18/3/2021.
- Hợp đồng số CNTHCXXVH10027, ngày 26/2/2020 v/v Thi công lắp đặt và cung cấp vật tư cơ khí cho Dự án Nhà máy Nhiệt điện BOT Vân Phong 1.